



CẬP NHẬT THÔNG TIN FTA CỦA THẾ GIỚI

• EU và Thái Lan nối lại đàm phán FTA

Ngày 15/03/2023, Liên minh châu Âu (EU) và Thái Lan thông báo tái khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai bên sau gần một thập kỷ tạm hoãn.

FTA EU - Thái Lan được định hướng là một FTA hiện đại, cân bằng, và có yếu tố bền vững. Hiệp định dự kiến sẽ bao gồm các cam kết về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, mua sắm công, sở hữu trí tuệ; các cam kết về xóa bỏ các cản trở đối với thương mại kỹ thuật số và thương mại năng lượng... Với các cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực, FTA EU-Thái Lan được kỳ vọng không chỉ tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa EU và Thái Lan mà còn hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tính bền vững trong thương mại giữa hai bên.

Hiện EU và Thái Lan đang tích cực chuẩn bị để có thể tổ chức vòng đàm phán đầu tiên trong một vài tháng tới.

• Trung Quốc và Ecuador ký kết FTA

Ngày 11/05/2023, Trung Quốc và Ecuador đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa hai Bên sau hơn một năm đàm phán.

Hiện nội dung văn kiện Hiệp định vẫn chưa được công bố chính thức nhưng nhiều thông tin cho biết đây là Hiệp định có cam kết xóa bỏ và cắt giảm mạnh thuế quan đối với 90% hàng hóa nhập khẩu của hai bên. Những sản phẩm có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ các ưu đãi thuế quan của Hiệp định được cho là sản phẩm nhựa, thép, máy móc, thiết bị điện... của Trung Quốc và các sản phẩm tôm, chuối, cà phê, ca cao... của Ecuador.

Trung Quốc và Ecuador hiện đang là những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Cụ thể, Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ hai của Ecuador (chỉ sau Mỹ), còn Ecuador là đối tác đáng chú ý trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Do đó, việc thực thi FTA Trung Quốc-Ecuador trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trung Quốc và Ecuador đang đẩy nhanh quá trình phê chuẩn nội bộ để Hiệp định này sớm có hiệu lực thực thi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã ký kết tổng cộng 20 FTA với 27 quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới, trong đó Ecuador là đối tác thứ 4 của Trung Quốc ở Mỹ Latinh sau Chile, Peru và Costa Rica. Về phía Ecuador, trước khi ký kết FTA với Trung Quốc, nước này mới chỉ có 4 FTA với Chile, khối EFTA, EU và Anh. Như vậy, FTA Trung Quốc - Ecuador có thể được xem là bước đà để cả hai nước thúc đẩy đàm phán, ký kết thêm nhiều FTA với nhiều đối tác thương mại mới trên thế giới.

Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Thái Lan được khởi động đàm phán vào năm 2013, tuy nhiên quá trình này đã bị ngưng trệ từ năm 2014 chủ yếu do những bất ổn chính trị tại Thái Lan giai đoạn này.

Việc tái khởi động đàm phán FTA EU-Thái Lan được xem là một nỗ lực của EU nhằm mở rộng thương mại với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ngoài Thái Lan, EU cũng đang tiến hành đàm phán FTA song phương với một loạt các quốc gia khác như Indonesia, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Nếu ký kết thành công FTA với Thái Lan và Indonesia, EU sẽ có FTA với 4 đối tác tại khu vực Đông Nam Á (trong đó các FTA với Việt Nam và Singapore đã có hiệu lực thực thi).

